
 

136. löggjafarþing 2008�2009.
Þskj. 146  �  133. mál.

Fyrirspurn
til félags- og tryggingamálaráðherra um vinnustaði fatlaðra.

Frá Atla Gíslasyni.

1. Hversu margir vinnustaðir fatlaðra hafa verið færðir úr umsjá svæðisskrifstofa málefna
fatlaðra til Vinnumálastofnunar síðan það var ákveðið með lögum um vinnumarkaðsað-
gerðir, nr. 55/2006?

2. Hvenær er áætlað að þessum tilflutningi verði lokið?

Skriflegt svar óskast.


